

Chuyên đề Ngữ văn 7 cấp trường với chủ đề dạy học

Đọc hiểu thơ trữ tình

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 2024 - 2025, ngày 29/11/2024 nhóm chuyên môn Ngữ văn của tổ Khoa học xã hội trường THCS Giang Biên đã tổ chức thành công chuyên đề *Đọc hiểu Thơ trữ tình* do cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu thực hiện giảng dạy tại lớp 7A6.

Tham dự buổi chuyên đề có cô Trần Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Hoàng Ngọc Mến – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong tổ xã hội trường THCS Giang Biên.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu chọn bài *Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải* để thực hiện chuyên đề này. Cô giáo đã áp dụng phương pháp dạy học tích cực tạo ra môi trường học tập năng động, khuyến khích sự tham gia chủ động của học sinh, phát triển khả năng tư duy, sáng tạo và học hỏi. Cô tạo các hoạt động nhóm đôi, nhóm bốn cho học sinh thảo luận, giải quyết vấn đề và nêu ý kiến. Với phương pháp dạy học này, cô giáo đã giúp học sinh phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và cảm thấy hứng thú và chủ động hơn trong việc học.

Ngoài ra, với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cô giáo đã tạo ra hoạt động trò chơi giúp học sinh ôn tập kiến thức. Hoạt động này nhận được sự tham gia tích cực, chủ động của học sinh. Vừa học vừa chơi, tạo ra môi trường học tập năng động, giúp họ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.

Sau tiết dạy, các thành viên trong tổ nhóm chuyên môn đã thảo luận, đưa ra những lời nhận xét, góp ý chân thành dành cho tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu và rút ra bài học kinh nghiệm để chuẩn bị cho các tiết dạy đại trà. Các thầy cô trong tổ xã hội sẽ còn miệt mài nghiên cứu sách để đưa ra những phương pháp giảng dạy để các em học sinh dễ hiểu hơn, đạt kết quả cao hơn trong học tập.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyên đề:



BGH cùng các thầy cô trong tổ xã hội dự giờ chuyên đề Ngữ văn 7





Các con thảo luận cùng góp ý, tháo gỡ những vấn đề trong bài học





Các con nhiệt tình tham gia hoạt động trong tiết học





Cô Trần Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường có đôi lời khen ngợi tinh thần học tập của các bạn học sinh 7A6.



